



จดหมายข่าว

สำนักทะเบียนและประมวลผล



■ ปีที่ 4 ฉบับที่ 31 เดือนกุมภาพันธ์ 2553 ■



มธ. มอบทุนการศึกษา 103 ทุน แก่นักเรียนจากสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ และข้างเผือก ในโครงการนักศึกษาเรียนดีจากชนบท ในพื้นที่ 40 จังหวัด รวมทั้งข้างเผือกในเมือง เขตกรุงเทพมหานคร

จากการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โครงการขยายโอกาสทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2553 เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2553 ได้พิจารณาคัดเลือกนักเรียนในโครงการข้างเผือกของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึ่งปัจจุบันมีการรับแยกเป็น โครงการนักศึกษาเรียนดีจากชนบท โครงการนักศึกษาเรียนดีในเขตเมือง และโครงการนักเรียนสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ทั้งนี้โครงการนักเรียนสามจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นโครงการที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้สนองนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการที่ต้องการขยายโอกาสให้แก่เยาวชนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้เข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาในภูมิภาคอื่น เพื่อให้เยาวชนเหล่านั้นได้ศึกษาในสถานที่ที่มีความสงบปลอดภัย ซึ่งเป็นการสร้างโอกาสให้กับเยาวชนภาคใต้อีกช่องทางหนึ่ง

ผลการพิจารณาปรากฏว่า ในปีการศึกษา 2553 ได้มีการจัดสรรทุนการศึกษาให้นักเรียนผู้มีสิทธิเข้าศึกษาในโครงการนักศึกษาเรียนดีจากชนบท เขตพื้นที่ 40 จังหวัด และโครงการนักศึกษาเรียนดีในเขตเมืองพื้นที่กรุงเทพฯ รวมทั้งสิ้น 94 ทุน แบ่งเป็นโครงการนักศึกษาเรียนดีจากชนบท ทุนเต็ม (รวมค่าลงทะเบียน ค่าที่พัก ค่าใช้จ่ายรายเดือน) จำนวน 42 ทุน ทุนบางส่วน (เฉพาะค่าลงทะเบียน) จำนวน 40 ทุน และยังมีนักเรียนที่ได้โอกาสเข้าศึกษาต่อในคณะต่างๆ ของมหาวิทยาลัย อีกจำนวน 204 คน โดยได้เฉพาะที่นั่งเรียน

สำหรับโครงการนักศึกษาเรียนดีในเขตเมือง ทุนเต็มจำนวน 9 ทุน และทุนบางส่วนจำนวน 3 ทุนนักเรียนที่ได้เฉพาะที่นั่งเรียนจำนวน 42 คน

สำหรับโครงการนักเรียนสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ มีนักเรียนที่มีความเหมาะสมที่ได้รับการจัดสรรทุนเต็มจำนวน ในโครงการนักเรียนสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน 9 คน ดังนี้ จังหวัดปัตตานี นางสาวภัทรานันท์ ชุมแก้ว คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ประเภทวิชาการบริหารธุรกิจ (หลักสูตร 4 ปี) นายสิทธิพล เหมสุริยา คณะวิศวกรรมศาสตร์ นายอัสมัน เวะยา คณะศิลปศาสตร์ นางสาวสุปรียายิ้มพันธ์ คณะเศรษฐศาสตร์ จังหวัดนราธิวาส นางสาวชญานิน เนตรภักดี คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ นางสาวประภัสสร ศุภสิทธิ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ นางสาววริศรา จุฬามณีรัตน์ คณะนิติศาสตร์ นางสาวปรารณาตันเหมณาญ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ จังหวัดยะลา นายอัฐนันท์ พรหมพาดิ คณะรัฐศาสตร์ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ



ผู้อำนวยการสำนักทะเบียนกับโครงการ “ขอมุมมองสะท้อนความคิด : สำนักทะเบียนในสายตาคุณ”

เรื่อง : กองบรรณาธิการ



สืบเนื่องจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีรวัฒน์ จันทโชติ เข้ามารับตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล เมื่อเดือนมีนาคม 2552 จากการประเมินสถานการณ์ก่อนเข้ารับตำแหน่งเห็นได้ว่าสำนักทะเบียนและประมวลผลนั้นต้องพัฒนาในการประสานงานกับคณะ/สถาบันเป็นอย่างมาก โดยเล็งเห็นว่าการที่จะได้มาซึ่งข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาดังกล่าว จำเป็นต้องเข้าถึงแหล่งข้อมูลโดยตรง จึงมีนโยบายในการพบปะทุกคณะ/สถาบัน เพื่อเป็นทั้งการแนะนำตัว เชื่อมความสัมพันธ์ และรับฟังเสียงสะท้อนข้อเสนอแนะต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการทางการศึกษาของสำนักทะเบียนและประมวลผล

ในการไปพบปะคณะ/สถาบันต่างๆ นอกจากผู้อำนวยการสำนักทะเบียนแล้วยังมีบุคลากรของสำนักทะเบียนฯ ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการคณะเข้าร่วมในโครงการครั้งนี้ประกอบด้วย หัวหน้าฝ่ายยุทธศาสตร์และประเมินผล ตัวแทนฝ่ายประมวลข้อมูล ตัวแทนฝ่ายสื่อสารสัมพันธ์ ตัวแทนฝ่ายบริหารงานทั่วไป ตัวแทนฝ่ายทะเบียนศึกษาและตัวแทนฝ่ายยุทธศาสตร์

และประเมินผล

ที่ผ่านมาจากการไปพบปะคณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน คณะศิลปกรรมศาสตร์ ทำให้ได้ทราบข้อมูลในประเด็นที่สำคัญๆ หลายเรื่องพร้อมทั้งได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมแก่คณะด้วย เช่น การส่งผลการศึกษา สำนักทะเบียนและประมวลผล ส่งแผ่นดิสก์ให้อาจารย์กรอกผลการศึกษาทำให้ไม่สะดวก เนื่องจากเครื่องคอมพิวเตอร์แบบใหม่ไม่มีช่องสำหรับใส่แผ่นดิสก์ตัวแทนสำนักทะเบียนฯ แจ้งว่าคณะสามารถ บันทึกผลการศึกษาส่งผ่านระบบบริการทางการศึกษาโดยไม่ต้องบันทึกใส่แผ่นดิสก์ ซึ่งเมื่อส่งผลการศึกษาให้สำนักทะเบียนและประมวลผลในระบบแล้ว คณะต้องทำเรื่องส่งคะแนนที่มีการลงนามของคณบดีมาให้สำนักทะเบียนฯ เพื่อเป็นหลักฐานในการประกาศผลการศึกษาให้นักศึกษาทราบ

การใช้ระบบบริการทางการศึกษา อาจารย์ของคณะมีความสนใจในการใช้ระบบบริการทางการศึกษา แต่ยังขาดความรู้ความเข้าใจในการใช้ระบบงาน



บริการทางการศึกษา ซึ่งทำให้ไม่สามารถเข้าระบบไปใช้งานได้ ตัวแทนสำนักทะเบียนฯกล่าวว่าสำนักทะเบียนฯและประมวลผลจะประสานงานกับคณะเพื่อจัดประชุมเกี่ยวกับการใช้ระบบบริการทางการศึกษาสำหรับอาจารย์ต่อไป

ระบบโทรศัพท์ ระบบโทรศัพท์ของสำนักทะเบียนฯและประมวลผลติดต่อยากและต้องใช้ติดต่อกับเบอร์ 02-986-9086 ต่อด้วยเบอร์ 3 ตัว ทำให้เสียค่าใช้จ่ายในการโทรศัพท์เนื่องจาก เบอร์ 4 ตัว ของสำนักทะเบียนฯ มีน้อยและไม่ทั่วถึง ผู้อำนวยการแจ้งว่าสำนักทะเบียนฯและประมวลผลกำลังพัฒนาและปรับปรุงระบบโทรศัพท์ซึ่งหากเสร็จแล้วจะช่วยแก้ไขปัญหานี้ได้

การพัฒนาแบบทรานสคริปส์ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่นักศึกษาในการสมัครงานหรือการสมัครเข้าศึกษาต่อ โดยจะนำข้อมูลที่สำคัญของนักศึกษาบันทึกลงในทรานสคริปส์ ซึ่งผู้อำนวยการขอให้คณะหากมีข้อมูลที่สำคัญที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษาและประสงค์จะเพิ่มเติมลงในทรานสคริปส์ ขอให้แจ้งสำนักทะเบียนฯและประมวลผล

การปรับปรุงข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการบริการทางการศึกษา เนื่องจากระบบการทำงานได้ปรับเปลี่ยนไปจากเดิมโดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาช่วยในการ



ปฏิบัติงานซึ่งอาจทำให้ข้อบังคับบางข้อไม่สอดคล้องกับการปฏิบัติงานจริง หากคณะเห็นว่าข้อบังคับใดที่ควรปรับเปลี่ยนเพื่อให้เกิดความเหมาะสมในการปฏิบัติงานขอให้แจ้งสำนักทะเบียนฯ

ซึ่งข้อมูลเหล่านี้จะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาการให้บริการของสำนักทะเบียนฯและประมวลผลต่อไป และในเดือนกุมภาพันธ์นี้ สำนักทะเบียนฯจะไปพบกับคณะที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง ส่วนคณะอื่นๆ สำนักทะเบียนฯจะไปพบกับท่านในเร็วๆ นี้ค่ะ.



ประมวลภาพ กิจกรรม 📷 ประมวลภาพ กิจกรรม 📷 ประมวลภาพ กิจกรรม



สำนักทะเบียนฯ เข้าร่วมกิจกรรมแนะแนวการศึกษา เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2553 ณ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี และวันที่ 14 มกราคม 2553 ณ โรงเรียนบดินทร์เดชา สิงห์สิทเสน โดยมมีนักเรียนอาจารย์แนะแนว และผู้ปกครองให้ความสนใจหลักสูตรและการรับเข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เข้าชมบูธนิทรรศการเป็นจำนวนมาก

คณะกรรมการ ดำเนินงานคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย โครงการขยายโอกาสทางการศึกษา จัดประชุมเพื่อพิจารณาคัดเลือก นักเรียนในโครงการข้างเผือกของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2553



สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เดินทางมาศึกษาดูงานของสำนักทะเบียนฯ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2553 เพื่อเพิ่มพูนความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการปฏิบัติงานร่วมกัน



โครงการสานใจสร้างสุข ประจำเดือนมกราคม 2553 สำนักทะเบียนฯ จัดกิจกรรม LOVE ส่งมอบความสุข เลี้ยงอาหารว่าง และนำเงินทำบุญในวันเกิดสำนักฯมอบให้ ศูนย์สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต คลอง 5 เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2553 โดยงานนี้พี่น้องชาวสำนักทะเบียนฯ อิมบุญกันถ้วนหน้า



สุขสันต์วันเกิดประจำเดือนมกราคม 2553 เริ่มต้นปีใหม่ ขอให้มีความสุขทุกคนนะ ครับ วันที่ 1 พี่ทองยุ่น วันที่ 5 พี่กฤตวัฒน์ วันที่ 13 พี่อังคณา และอาจารย์วีรวัฒน์ วันที่ 27 พี่สุภาวดี (ฮ่อม) โชคดีต้อนรับปีใหม่ทุกคนจ้า



สำนักทะเบียนฯ เข้าร่วมงานตลาดนัดหลักสูตรและอุดมศึกษา ครั้งที่ 14 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เมื่อวันที่ 28-29 มกราคม 2553 โดยมีผู้ให้ความสนใจหลักสูตรและการรับเข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยศาสตร์ เป็นจำนวนมาก



Inside สนท.

สวัสดิ์ เดือนแห่งความรักพร้อมด้วยเทศกาลซุซึนจ้า

Inside สนท. ประจำปีเดือนกุมภาพันธ์ 2553 เดือนนี้ไม่ว่าจะหันไปทางไหน ก็มีแต่ความสดใส รอยยิ้ม ความสุข เรียกได้เลยว่า เป็นช่วงเทศกาลแห่งความรัก พร้อมกับซุซึนจ้า ซินเจียยู่อี่ ซินนี้ฮวดใช้ เฮงๆ กันทุกคนนะครับ ส่วนเรื่องราวต่างๆ วันพวกเราสามารถมีความรักให้แก่กันได้ รักพ่อแม่ ปู่ย่า ายาย เพื่อน และมีความรักให้กับคนรอบข้าง สำหนักทะเบียนฯ นั้น บอกได้เลยว่า รักทุกคน ทุกวันจ้า พร้อมให้บริการกับนักศึกษา และผู้ใช้บริการทุกคนครับ โดยเฉพาะ Dragonfly ทั้งรักทั้งห่วงเลยจ้า โดยเฉพาะช่วงนี้ น้องๆนักเรียน อย่าลืมติดตามเกณฑ์การคัดเลือกเข้าศึกษาระบบ Admissions ส่วนน้องๆ ลูกแม่โตมของเรา เดือนกุมภาพันธ์ มีจัดทะเบียน summer นะครับ ทั้งหมดนี้ติดตามได้ที่ www.reg.tu.ac.th ครับ ส่วนในครอบครัว สนท. ของเรานั้น มีความเคลื่อนไหวอะไรกันบ้าง ไป up date กันเลย

พี่น้องสำนักฯ ได้รับเลือกเป็นตัวแทนสภาข้าราชการ

นางพภาพันธุ์ ไสดามุง (พีแกท) นักวิชาการศึกษา งานอาคาร 8 ได้รับเลือกซึ่งเป็นการรวมการ สภาข้าราชการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประเภทผู้แทนหน่วยงาน ซึ่งเป็นข้าราชการในกลุ่มสถาบัน สำนัก ศูนย์ ต้องขอแสดงความยินดีกับ พีแกทของเรา ที่ได้รับการเลือกตั้งในครั้งนี้ เป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของพวกเรา ชาวสำนักทะเบียนฯและประมวลผล ครับ



ควันทอง กีฬามูลการมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ + กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 37 แม่โตมเกมส์



ทีม Tunity ภายใต้ การนำทีมของ อ.วีรวิวัฒน์



ผู้อำนวยการ ของพวกเรา ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภท กองเชียร์ และกีฬาสนับสนุน ในการแข่งขันกีฬามูลการ ประจำปี เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2553 ที่ผ่านมา ครับ

ผู้อำนวยการสำนักฯ อ.วีรวิวัฒน์ กับบทบาทผู้จัดการ การแข่งขันแบดมินตัน แม่โตมเกมส์ เมื่อวันที่ 22-30 ม.ค. 53 ที่ผ่านมา การแข่งขันเต็มไปด้วย ความสนุกสนาน และการจัดการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยครับ

สัมมนาประจำปี

สำนักทะเบียนฯ จัดสัมมนาประจำปี 2553 ซึ่งในปีนี้มีโอกาสที่ดี ในการเดินทางไปศึกษาดูงาน ณ เมืองมาเก๊าและจูไห่ สาธารณรัฐ ประชาชนจีน ในวันที่ 14-16 มี.ค. 53 นับเป็นโอกาสที่ดี ที่ประชาคมชาวสำนักฯ จะได้รับความรู้และประสบการณ์ที่ดี เพื่อนำกลับมาพัฒนา การปฏิบัติงานของสำนักทะเบียนฯ ต่อไปครับ

Dragonfly



สวัสดีค่ะ เดือนกุมภาพันธ์เดือนแห่งความรัก พักตร์ขอส่งความรักและความปรารถนาดีมายังน้องๆ นักศึกษา
ทุกๆ คนด้วยค่ะ มีน้องๆ แวะมาเยี่ยมเยียนและสอบถามอยู่บ่อยๆ ที่หน้าเคาน์เตอร์ ที่พักตร์ขอนำมาบอกต่อ ดังนี้ค่ะ

น้องถาม วันเปิดภาค S/2552 เมื่อไหร่ค่ะ

พักตร์ตอบ วันที่ 29 มีนาคม 2553 ค่ะ

น้องถาม ไม่สามารถจดทะเบียน S/2552 ในช่วงแรกได้ มีความประสงค์จะจดทะเบียนล่าช้าในภาคการศึกษานี้ ต้องทำ
อย่างไรบ้างค่ะ

พักตร์ตอบ นักศึกษาต้องดำเนินการ ดังนี้ค่ะ

1. ดูประกาศตารางสอน การเปลี่ยนแปลงตารางสอน-ตารางสอบ รายวิชาที่กำหนดโคเวตภาค S/2552
ทาง www.reg.tu.ac.th ในวันที่ 4 มีนาคม 2553
2. ดูประกาศงดรับ-รับเพิ่ม โควตารอบ 2 (ถ้ามี) ในวันที่ 8 มีนาคม 2553
3. แสดงความความจำนงขอโควตารอบ 2 จากคณะเจ้าของวิชา (ถ้ามี) ในวันที่ 9-10 มีนาคม 2553
4. ตรวจสอบผลการขอโควตารอบ 2 ทาง www.reg.tu.ac.th ประมาณวันที่ 18 มีนาคม 2553 เป็นต้นไป
5. จดทะเบียนฯ ล่าช้า ภาค S/2552 ในระบบทุกชั้นปี วันที่ 30-31 มีนาคม – 1 เมษายน 2553 วันแรกเริ่ม
เวลา 09.00 น. วันสุดท้ายสิ้นสุดเวลา 22.30 น. สำหรับนักศึกษาที่จดทะเบียนไว้แล้วต้องการเพิ่ม-ถอน สามารถ
ดำเนินการได้ในช่วงนี้เช่นเดียวกันค่ะ

น้องถาม ค่าใช้จ่ายในการจดทะเบียนล่าช้า S/2552 ประมาณเท่าไรค่ะ

พักตร์ตอบ นักศึกษารหัส 46-49 ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาชั้นปริญญาตรี พ.ศ.
2545 กำหนด ดังนี้

- ค่าจดทะเบียนศึกษาลักษณะวิชา หน่วยกิตละ 500 บาท
- ค่าธรรมเนียมการใช้อุปกรณ์การศึกษาและ/หรือห้องปฏิบัติการ 200-300 บาทต่อรายวิชา มหาวิทยาลัย
จะประกาศให้ทราบเป็นรายวิชา
- ค่าเอกสารในการจดทะเบียนลักษณะวิชา 10 บาท
- ค่าปรับจดทะเบียนล่าช้า ให้คิดวันแรกที่มหาวิทยาลัยกำหนดให้จดทะเบียนล่าช้าเป็นเงิน 45 บาท และคิด
ค่าปรับเพิ่มขึ้นอีกวันละ 45 บาท โดยคิดเพิ่มทุกวันที่จดทะเบียนล่าช้า (ยกเว้นวันหยุดราชการ)

นักศึกษารหัส 50 เป็นต้นไป ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาชั้นปริญญาตรี
พ.ศ. 2550 กำหนด ดังนี้

- ค่าจดทะเบียนศึกษารายวิชา หน่วยกิตละ 625 บาท
- ค่าบำรุงมหาวิทยาลัย 225 บาท
- ค่าธรรมเนียมการใช้อุปกรณ์การศึกษาและ/หรือห้องปฏิบัติการ 200-300 บาทต่อรายวิชา มหาวิทยาลัยจะ
ประกาศให้ทราบเป็นรายวิชา
- ค่าเอกสารในการจดทะเบียนลักษณะวิชา 10 บาท
- ค่าปรับจดทะเบียนล่าช้า ให้คิดวันแรกที่มหาวิทยาลัยกำหนดให้จดทะเบียนล่าช้าเป็นเงิน 45 บาท และคิด
ค่าปรับเพิ่มขึ้นอีกวันละ 45 บาท โดยคิดเพิ่มทุกวันที่จดทะเบียนล่าช้า (ยกเว้นวันหยุดราชการ)

สุดท้ายนี้ พักตร์ขอให้น้องๆ ทุกคนโชคดีสำหรับเดือนแห่งความรัก รักคุณพ่อ คุณแม่ ผู้คนรอบข้าง แต่ที่สำคัญ
ที่สุดอย่าลืมรักตัวเองให้มากๆ ขอให้เรียน S/2552 อย่างมีความสุข สนุกสนาน มีอะไรแวะมาหาพี่ๆ ได้ที่สำนักทะเบียนฯ
นะค่ะ



14 กุมภาพันธ์ วันตรุษจีน ปี 2553 นี้พิเศษกว่าทุกปี วันวาเลนไทน์ตรงกับวันตรุษจีน บางคนกล่าวว่า โอกาสที่ส่องกำลังมาถึงแล้ว ความปรารถนาในสิ่งที่หวังว่าจะได้ปรับปรุง หรือที่คิดทำเมื่อเริ่มต้นในปีใหม่ มาถึงตอนนี้ ถ้าถูกลืมก็ถูกเก็บลงกล่องใส่ตู้ปิดตายหรือแปะหน้าตู้เอาไว้ทำปีหน้าแล้วกัน ถึงตอนนี้ความหวังก็คงยังไม่สูญไปทั้งหมดเพราะเริ่มต้นได้ใหม่กับการฉลองวันปีใหม่อีกครั้งที่เราจำกันไว้ว่า ตรุษจีน

เมื่อถึงวันตรุษจีน โดยส่วนใหญ่เพื่อกล่าวสวัสดิ์ปีใหม่ว่า “ซินเจียยู่อี่ ซินนี้ฮวดไช้” วันตรุษจีนมีประเพณีว่า ในวันนี้จะต้องไม่โกรธ ริษยา หรือ ไม่พอใจ เพื่อเป็นสิริมงคลที่ดีสำหรับปีที่กำลังจะมาถึง มีหลายคนถือโอกาสนี้เพื่อปรับตัวตนใหม่ คิดดี คิดบวก ขอเป็นกำลังใจให้คนที่สำคัญทำแล้วดีกับตัวเอง หน้าตาจะผ่องใสเป็นหนุ่มเป็นสาวทันตาเห็น

ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาโครงการคัดเลือกโดยมหาวิทยาลัยคัดเลือกเอง ขอให้เพื่อนใหม่ดูปฏิทินการศึกษาสำหรับนักศึกษาใหม่ทาง www.reg.tu.ac.th/Hot_news/นักศึกษาใหม่ ในวันที่ 15 มีนาคม 2553 ด้วยค่ะ สำหรับนักศึกษาเก่าลมร้อนมาเร็วกว่าที่คิด วางแผนกันหรือยังจะเรียนในห้องเรียน หรือจะไปหาประสบการณ์นอกห้องเรียน หากใครจะเรียนภาคฤดูร้อนอย่าลืมหันมาเรียนด้วย ทีมเยือน ทีมเหย้า สำนักทะเบียนเป็นทีมเยือนกับโครงการ “ขอมุมมองสะท้อนความคิด : สำนักทะเบียนในสายตาคณะคุณ” ขอขอบคุณทุกๆ ความคิดเห็นที่มีต่อเรา สำหรับเดือนนี้เราจะไปเยือนคณะ หน่วยงานทีมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง มีธรรมศาสตร์ที่ไหน สำนักทะเบียนพร้อมบริการทุกที่ค่ะ **“ซินเจียยู่อี่ ซินนี้ฮวดไช้”**

นางศรีสุรางค์ จันทรสสมบัติ

หัวหน้ากองบรรณาธิการ Reg-pr@tu.ac.th

เตรียมความพร้อมจดทะเบียนภาคฤดูร้อน 2552

จากการจดทะเบียนภาคที่ผ่านมาพบว่า นักศึกษาระดับปริญญาตรี โครงการปกติ ทำรายการไม่สำเร็จหลายราย ซึ่งผลของการทำรายการไม่สำเร็จ ทำให้วิชาที่ได้โควตาไว้ จะถูกยกเลิกทั้งหมด ทำให้นักศึกษาต้องไปขอโควตาวิชาใหม่ที่คณะเจ้าของวิชา สำหรับวิชาที่ไม่ใช่โควตา นักศึกษาต้องติดตามประกาศงดรับ-รับเพิ่มว่าวิชาที่นักศึกษาจะจดทะเบียนเปิดรับเพิ่มหรือไม่ ซึ่งก่อให้เกิดปัญหาในการจดทะเบียนของนักศึกษา

ดังนั้นเพื่อไม่ให้นักศึกษาระดับปริญญาตรี โครงการปกติ ที่จะจดทะเบียนภาคฤดูร้อน 2552 ในวันที่ 16-22 กุมภาพันธ์ 2553 จดทะเบียนได้สำเร็จทุกคน จึงขอให้นักศึกษาทุกคนเตรียมความพร้อมดังนี้

1. วางแผนการจดทะเบียน ตรวจสอบตารางสอบ-ตารางสอบ และวิชาที่กำหนดโควตา ตามปฏิทินกิจกรรมการศึกษา
2. ตรวจสอบวิชาที่ได้โควตาใน www.reg.tu.ac.th ตั้งแต่วันที่ 1-4 กุมภาพันธ์ 2553
3. ภาคฤดูร้อน ตามข้อบังคับ มธ.ข้อที่ 10.4 กำหนดให้นักศึกษาจดทะเบียนได้ 3-6 หน่วยกิต สำหรับนักศึกษาที่จะจดทะเบียนมากกว่าที่กำหนด ให้ติดต่อคณะที่สังกัด เพื่อเขียนคำร้องขอจดทะเบียนเกินข้อบังคับฯ ให้เสร็จสิ้นก่อนวันจดทะเบียน
4. ก่อนจดทะเบียนต้องมีเงินในบัญชีให้เพียงพอกับการชำระเงินค่าจดทะเบียน สำหรับนักศึกษาทุนทุกประเภทจดทะเบียนได้โดยไม่ต้องชำระเงินใดๆ
5. นักศึกษาต้องตรวจสอบหนี้สินด้วย หากมีหนี้สินกับมหาวิทยาลัยต้องดำเนินการให้เรียบร้อย
6. เตรียมรหัสที่ต้องใช้ในการจดทะเบียนศึกษารายวิชาของนักศึกษาให้พร้อม มีดังนี้

1. เลขทะเบียนนักศึกษา 10 หลัก
2. รหัสหมู่มอเต็ม (รหัสที่ได้รับจากสปข.)

เพื่อใช้เป็นรหัสในการเข้าสู่ระบบจดทะเบียน

3. เลข 16 หลักบนบัตรประจำตัวนักศึกษา
4. รหัส ATM 4 หลัก

เพื่อใช้เป็นรหัสในการตัดเงินค่าจดทะเบียนศึกษา
รายวิชา

7. วางแผนการจดทะเบียนให้เรียบร้อยก่อนเข้าสู่ระบบการจดทะเบียน
8. นักศึกษาจดทะเบียนในระบบ ตามวันที่กำหนดแต่ละรหัสชั้นปี โดยวันแรกของแต่ละรหัสเริ่มเวลา 09.00 น.และวันสุดท้ายสิ้นสุดระบบการจดทะเบียน เวลา 22.30 น.
9. นักศึกษาจดทะเบียนได้ครั้งเดียวเท่านั้น โปรดตรวจสอบก่อนกด “ยืนยัน”
10. หากนักศึกษามีปัญหา ไม่สามารถจดทะเบียนได้ภายในเวลาที่กำหนดด้วยสาเหตุใดก็ตาม ถ้าล่วงเลยช่วงวันเวลาที่กำหนด วิชาที่ได้รับโควตาจะถูกยกเลิกทันที ขอให้นักศึกษาติดต่อฝ่ายทะเบียนศึกษา หรือ ฝ่ายสื่อสารสัมพันธ์ของ สำนักทะเบียนฯ ภายในช่วงวันเวลาที่กำหนดให้จดทะเบียนเรียนทันที เพื่อดำเนินการจดทะเบียนออนไลน์ให้เรียบร้อย

11. เมื่อจดทะเบียนเสร็จเรียบร้อยแล้วขอให้ตรวจสอบผลการจดทะเบียนในระบบว่าได้ทำรายการสำเร็จหรือไม่ และตรวจสอบว่ามีารตัดเงินค่าจดทะเบียนหรือยังโดยนำสมุดธนาคารไป Up Date (ยกเว้นนักศึกษาทุนที่ไม่ต้องชำระเงินค่าจดทะเบียน) ถ้าพบปัญหาขอให้ติดต่อสำนักทะเบียนและประมวลผลภายในช่วงวันจดทะเบียนตามรหัสของนักศึกษา เพื่อแก้ไขปัญหา

ขอย้ำเตือน ให้นักศึกษาที่จดทะเบียนศึกษารายวิชา ภาคฤดูร้อน 2552 แล้ว อย่าลืมหันมาตรวจสอบผลการจดทะเบียนด้วยว่าเป็นไปตามที่นักศึกษาได้จดทะเบียนไว้หรือไม่ ถ้าพบข้อผิดพลาดขอให้ติดต่อสำนักทะเบียนและประมวลผล เพื่อตรวจสอบข้อมูลและแก้ไขปัญหา ภายในช่วงเวลาที่กำหนดให้จดทะเบียน ค่ะ